

## งานเปิดตัว

### พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์แห่งชาติ

สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมกับสภาทนายความได้ร่วมกันร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรอง โดยคณะกรรมการพิจารณากลับกรองแห่งสภาทนายความเรียบร้อยแล้ว จึงได้ร่วมกันจัดงานแนะนำพ.ร.บ.ดังกล่าวขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 โดยมีบุคคลและคณะบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้รักสัตว์ และสื่อมวลชนได้เข้าร่วมงานดังกล่าวอย่างมากมาย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุวัช สิงห์พันธุ์ มาร่วมเป็นประธานเปิดงาน

ในงานเปิดตัวพ.ร.บ.ดังกล่าว ได้เปิดเวทีให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงทัศนะให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และประสบการณ์เพื่อช่วยปรับปรุงในส่วนที่เป็นจุดอ่อนและด้อย โดยส่วนใหญ่ได้ลงความเห็นเห็นว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้มีความครอบคลุมสมบูรณ์ในเนื้อหา สามารถนำมาบังคับใช้ในสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคตของประเทศไทย พร้อมกันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยผู้ช่วยรัฐมนตรี นพ.จรัลได้แสดงความยินดีและความตั้งใจที่จะให้สมาคมฯได้ร่วมนำเสนอพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวนี้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันเข้าสู่สภาฯร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการรวมแนวทางของภาครัฐและภาคประชาชนเข้าเป็นหนึ่งเดียว

อนึ่งในงานดังกล่าวนี้ ยังได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการรัฐสภา คุณ บุญเรือง บุณญภักดิ์ ได้มาให้แนวทางในการนำเสนอร่างพ.ร.บ.เข้าสู่รัฐสภา ซึ่งจะช่วยให้การผลักดันกฎหมายเข้าสู่รัฐสภามีประสิทธิภาพ และสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ในเร็ววัน พร้อมกันนี้ท่านรองเลขาธิการรัฐสภายังให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะอนุกรรมการร่างพ.ร.บ.ของสมาคมฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองแห่งสภาทนายความ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่าง และกลับกรองพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว

งานดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนผลักดันสู่สภาต่อไป

## พิธีเปิดตัว

ร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์แห่งชาติ พ.ศ.....

โดย

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) และสภาทนายความ

ณ โรงแรม ดุสิตธานี 946 ถนนพระรามสี่ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549



นพ.จรัส ตฤณวุฒิพงษ์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



คุณสุวัช สิงห์พันธุ์

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



คุณบุญเรือง บูรณภักดี

รองเลขาธิการรัฐสภา



คุณจ่านงค์ ชนะ

กรรมการพิจารณาถ้อยแถลงร่างกฎหมายแห่งสภาทนายความ



รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
อุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย



นายสวรรค์ แสงบัลลังค์

เลขาธิการสมาคม



คุณเจษฎา อุนจารี (ขวา)

กรรมการและเลขานุการพิจารณาถ้อยแถลงร่างกฎหมายแห่งสภาทนายความ

คุณประดิษฐ์ เอี่ยมสำอางค์ (ซ้าย)

กรรมการพิจารณาถ้อยแถลงร่างกฎหมายแห่งสภาทนายความ



ก่อนเปิดงาน ได้มีขบวนพาเหรดของสมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA)แสดงภาพการทารุณกรรมสัตว์เดินไปตามถนนสีลมเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะมีฟ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์



ภาพการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานเปิดตัวฟ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์



ภาพผู้เข้าร่วมงานพิธีเปิดตัว พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรม และ จัดสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งจัดโดยสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA)ร่วมกับสภาทนายความ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีตัวแทนภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ และสื่อมวลชน ทุกสาขาอาชีพมาร่วมงาน โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นพ.จรัส ตฤณวุฒิพงษ์ และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณ สุวัช สิงหพันธุ์ มาร่วมเปิดงาน

## พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ



สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้ทำพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่คณะอนุกรรมการร่างกฎหมายและคณะกรรมการพิจารณากลับกรองกฎหมายแห่งสภานายความ โดยรอง เลขาธิการรัฐสภา คุณ บุญเรือง บูรณภักดิ์ ณ งานพิธีเปิดตัวร่าง ร.บ.ป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2549 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

## พิธีรับมอบร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์



รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร อธิการบดี คณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล อุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(ซ้าย)กำลังรับมอบร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ..... ในนามนายกสมาคมฯ คุณ ชีระพงษ์ บังศรีวงศ์ จาก คุณจ่านงค์ ชนะ (ขวา) กรรมการพิจารณากลับกรองร่างกฎหมายแห่งสภานายความในนามนายกสภานายความ คุณเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ในงานพิธีเปิดตัวร่างพ.ร.บ. ดังกล่าว ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549



ภาพหมู่ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากรณีกรงกฏหมายแห่งสภาทนายความ



ผู้ช่วยรมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นพ.จรัส ตฤณวุฒิพงษ์ (นั่งที่2 จากขวา) และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณ สุวัช สิงห์พันธุ์ (นั่งที่1จากขวา) ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยนำโดยรศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร อธิการบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อุปนายกสมาคมฯ (นั่งที่ 1 จากซ้าย) ในงานเปิดตัวร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2549



ผู้ช่วย รมต.กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ่ายภาพในงานร่วมกับ คุณ อาณัฐชัย รัตตกุล (ซ้ายสุด) ที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย รศ.น.สพ ปานเทพ รัตนากร อธิการบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อุปนายกสมาคมฯ (ที่สองจากขวา) และคุณ สวรรค์ แสงบัลลังก์ (ขวาสุด) เลขาธิการสมาคมฯ



ภาพหมู่ร่วมกับคณะอนุกรรมการยกร่างกฏหมาย และที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ผลักดันกฏหมายสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย